

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๕๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่าง  
จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๒๑  
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน ๑ ชุด  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจาก  
ผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงาน  
การศึกษาพิเศษ โดยให้ส่งวงอัตราร่างที่ได้รับจัดสรรไว้ร้อยละ ๒๕ และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ ส่งวงไว้ร้อยละ ๕๐ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น  
หรือมีเหตุพิเศษ (ว ๑๖ และ ว ๑๗) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ ก.ค.ศ. ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตรา  
เงินเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับเกลี่ยอัตราจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๔,๖๖๒ อัตรา ในกรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จำนวน ๓,๔๙๒ อัตรา  
(อยู่ระหว่างรอสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับอัตราร่างอีกจำนวน ๑,๑๗๐ อัตรา  
อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการ

๒. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำอัตราร่างที่ได้รับจัดสรรดำเนินการคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษทันตามระยะเวลา  
ที่กำหนด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในบัญชีขออนุมัติ  
กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
(ก.ศ.จ.) ทราบ

/๒.๒ ให้สำนักงาน...

๒.๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในบัญชีขออนุมัติ กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อนำเสนอ ก.ศ.จ. ทราบ และเร่งดำเนินการออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งฯ เพื่อนำอัตราไปดำเนินการสรรหาคัดเลือกให้ทันตามเวลาที่กำหนด พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วันนับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖